



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ - ๒ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ว ๕๓๐ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันแต่งกายด้วยผ้าไทย

เรียน ที่ปรึกษาสถาบันฯ / รองผู้อำนวยการฯ / หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

ตามหนังสือกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๕๑๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตามกระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริมใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน มากขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขมีข้อสั่งการเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ได้ขอความร่วมมือบุคลากรสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองให้แต่งกายด้วย ผ้าไทยในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันแต่งกายด้วยผ้าไทยจากเดิม วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เป็น วันพุธและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง



ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของคนไทยและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมอนามัยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ สัปดาห์ละ ๒ วัน (วันพุธและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์)

๒. ผู้บริหารหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ดังนี้

๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในการรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย เกี่ยวกับการใช้และสวมใส่ผ้าไทยที่เหมาะสมกับท้องถิ่นด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การประชาสัมพันธ์ การสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมต่างๆ

๒.๒ รณรงค์ให้มีการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองตามความเหมาะสมของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัด และชุมชนต่างๆ เช่น ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยในเทศกาลต่างๆ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย